



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
17 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประเด็นสำคัญ

### 1. อภิปรายไม่ไว้วางใจ

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, newtv, ch7, nationtv)

- นายชัยวัช ตุลาธน เลขานุการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคพุ่งเป้าอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากกลุ่ม 3 ป. และ 2 พรรคร่วมรัฐบาล วันแรกจัดหนักพรรคภูมิใจไทย (ภท.) คนแรกคือนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. หัวหน้าพรรค ภท. เกี่ยวกับเรื่องกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า

- กรณีกัญชาพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก วางแผนเกมรุกในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในรัฐบาลบิ๊กตู่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กำหนดพ่นน้ำลายในวันที่ 19 กรกฎาคม โดยแย้มมาจาก สุทิน คลังแสง สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ประธานวิปฝ่ายค้าน ว่า จะจัดการกับอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สร. เป็นอันดับแรก เพราะหัวเรือใหญ่ในการผลักดันกัญชาเสรี และตามด้วยรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนบิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จะจัดลำดับไว้ท้ายสุด ก็คือ 22 กรกฎาคม

### 2. ควบคุมกัญชา

สื่อที่นำเสนอ นสพ.มติชน

- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์กรณีพบการแปรรูปสมุนไพรกัญชาเพื่อจำหน่าย ว่า กฎหมายจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา คือ ประกาศพืชสมุนไพรควบคุม (กัญชา) กับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎร คือ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ทั้งนี้ในประกาศสมุนไพรควบคุมกัญชา ซึ่งต้องการให้ใช้กัญชาในทางยา ในข้อ 2-3 ระบุให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน สามารถใช้กัญชากับผู้ป่วยได้ และผู้ป่วยเองก็เข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้ แต่ข้อ 1 กำหนดเพื่อปกป้องกลุ่มเปราะบาง ไม่ให้เข้าถึงได้ คือเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร อย่างไรก็ตาม สืบตาดำหน้าจะเร่งออกกฎกระทรวงที่ไปยัง นพ.สสจ. ทั่วประเทศ ดำเนินการกับผู้ที่จริงจังฝ่าฝืนหรือทำให้สังคมเกิดความไม่สบายใจในการใช้กัญชา ประชาชนที่พบเห็นสามารถแจ้งจับได้ตามมาตรา 46 ใน พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ ซึ่งเป็นการเอาสมุนไพรควบคุมมาแปรรูปเพื่อจำหน่าย โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท คาดว่า สืบตาดำหน้าจะลงพื้นที่สุ่มตรวจ ประเมินความเข้าใจผู้ประกอบการถนนข้าวสารอีกครั้ง

### 3. กัญชาไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า การใช้ไขมันกัญชามาสูบบนบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ปอดอักเสบได้ มากน้อยแค่ไหนยังไม่รู้ แต่หลัก ๆ สาร THC ทำให้มีการระคายเคืองของหลอดลม ไอ่ มีเสมหะ ส่วนระยะยาวจะก่อให้เกิดภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง คล้ายคนเป็นโรคถุงลมโป่งพอง แต่ผลเฉพาะหน้าที่ทำให้เกิดปอดอักเสบ ชนิดที่เป็นผลจากน้ำมันกัญชายังมีเปอร์เซ็นต์น้อย ที่สหรัฐอเมริกาพบราวหลักร้อยราย จากคนสูบบุหรี่แสนราย ในไทยพบปอดอักเสบจากการสูบกัญชาไฟฟ้า 2-3 ราย โดยทั่วไปมีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้ามา 1 เดือนก่อนจะเกิดปอดอักเสบ ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้ายังผิดกฎหมายในไทยที่ยังควบคุมไม่ได้ แล้วยังมาพบการปรับแต่งไปใช้ในการสูบกัญชา ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งออกกฎหมายเข้ามาควบคุม สร.ที่มีอำนาจในการใช้กฎหมายบางอย่างในการควบคุมก่อนที่จะมีคนได้รับอันตรายไปมากกว่านี้ ที่ห่วงคือ เยาวชนของชาติที่จะได้รับพิษภัยจากควันบุหรี่ไฟฟ้าที่มีน้ำมันกัญชาเป็นส่วนผสม หรือการใช้กัญชาในรูปแบบอื่น ๆ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 17 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,028 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,559,029 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 30,996 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,578 ราย รักษาหายสะสม 4,504,734 ราย ยังรักษาอยู่ 23299, ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 567,151,182 (+965,977) ราย เสียชีวิต 6,386,967 (+1,407) ราย รักษาหาย 538,245,891 (+679,900) ราย

**ประเด็นสำคัญ****1. ติดโควิดไม่กักตัว**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามกีฬา

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวว่า พบว่าผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งไม่ได้กักตัวจนครบตามกำหนด แต่ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านตามปกติ เสี่ยงนำเชื้อไปแพร่ต่อ ย้ำผู้ที่ติดเชื้อโควิดได้รับยากลับไปปรับปรนทานที่บ้าน ให้กักตัวเองอย่างน้อย 10 วัน หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน เช่น ไปโรงพยาบาล ให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดจนครบ 10 วัน นับจากวันที่เริ่มมีอาการ ทุกคนต้องช่วยกันเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อและรับเชื้อ จะช่วยให้การติดเชื้อลดลงและไม่เกิดเป็นระลอกใหญ่ขึ้นมาอีก

**2. มาตรการกักตัว**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, topnews, thebangkokinsight)

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียวคือมีอาการเล็กน้อย ซึ่งสธ.ได้ออกแนวทางปฏิบัติให้การรักษารักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน โดยผู้ที่ตรวจด้วยชุด ATK แล้วขึ้น 2 ซิต ให้ไปรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการตามสิทธิรักษาของตน รับประทานแล้วกลับมากักตัวที่บ้าน 7+3 วันต่อ ส่วนกรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 การรักษาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ แม้โรคโควิด 19 จะถูกปรับเป็นโรคประจำถิ่น แต่การดูแลผู้ป่วยยังคงเป็นไปตามสิทธิการรักษาเหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

-อธิบดีกรมควบคุมโรค ยังกล่าวถึงมาตรการกักตัว ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ว่า ณ ปัจจุบันยังใช้สูตร 7+3 อยู่ คือกักตัวเอง 7 วัน หากไม่มีอาการแล้วสามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้ โดยป้องกันตัวเองสูงสุด ส่วนกรณีสูตร 5+5 นั้นมีการเห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการเสนอในที่ประชุม ศบค. ทั้งนี้ สาเหตุที่ยังต้องใช้สูตร 7+3 เนื่องจากบางคนติดเชื้อไม่มีอาการ ทำให้ไม่รู้ตัวแล้วแพร่เชื้อได้ กรณีผู้ติดเชื้อที่กักตัวครบ 7 วันแล้วไม่มีอาการ สามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้โดยป้องกันตัวเองสูงสุด หากยังมีอาการต้องกักตัวจนครบ ส่วนมาตรการทำงานจากที่บ้าน (WFH) จะไม่ได้บังคับ ขอให้แต่ละภาคส่วนดำเนินมาตรการโดยไม่กระทบงานของตนเอง

**3. ฟ้ำทะลายโจรสตรีเด็ก**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

- ผศ.ภก.จินดาพร ภูริพัฒน์ นาวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มอ. กล่าวว่า ฟ้ำทะลายโจรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปกติใช้ลดไข้ แก้เจ็บคอ อาการท้องเสีย ซึ่งจะมีขนาดการรับประทาน ช่วงที่มีโควิดสามารถใช้บรรเทาอาการติดเชื้อได้ โดยมีปริมาณที่มากขึ้นตามข้อบ่งชี้ ส่วนการที่ให้เด็กรับประทานจะค่อนข้างยาก เพราะฟ้ำทะลายโจรมีรสขม และเด็กรับประทานยาเม็ดหรือแคปซูลยาก จึงต้องลดความขมเพื่อให้สามารถทานได้ แต่การทำเป็นยาน้ำทำให้สารแอนโดรกราโฟไลด์อาจลดลง ซึ่งมีงานวิจัยของสวีเดนระบุว่า เด็กต้องทานสารสำคัญจากฟ้ำทะลายโจรไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อวัน ทีมศึกษาจึงได้นำฟ้ำทะลายโจรมาสกัดให้มีความขมน้อยลงที่เด็กกินได้ โดยสารแอนโดรกราโฟไลด์ยังอยู่ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อให้เด็กกินยาได้ง่ายที่สุด

- ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า มีงานวิจัย และมีการทดสอบปริมาณการใช้ของสารแอนโดรกราโฟไลด์ในเด็กอยู่แล้ว สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพราะใช้ในระดับคลินิกมาก่อน แต่ขณะนี้ต้องรอผลการศึกษาคงตัว และจะนำเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

**4. แนวโน้มสถานการณ์**


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, js100, thebangkokinsight, hfocus, nationtv)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เนะ สธ. ปรับรูปแบบการรักษาให้เร็วขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยหนักให้น้อยลง รวมถึงเร่งฉีดวัคซีนให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 หากถึงกำหนดฉีดเข็มกระตุ้นต้องไปฉีด เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและป้องกันเชื้อได้ โดยสธ.คาดการณ์การระบาดโควิด 19 ในประเทศรอบนี้ อาจจะขึ้นสูงสุดช่วงหลังวันที่ 12 สิงหาคมนี้ แต่เชื่อว่าความรุนแรงยังอยู่ที่ระดับ 2 เป็นสีเขียว เนื่องจากคนไทยมีความคุ้นเคยเข้าใจวิธีการป้องกันดูแลตนเอง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ รวมทั้งการเดินทางในรถสาธารณะ ประชาชนยังคงมาตรการป้องกันส่วนบุคคลค่อนข้างดี และมาตรการต่างๆ ของการคมนาคมขนส่งสาธารณะยังคงความเข้มข้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ระบาดของไทยว่า จากข้อมูล Worldometer เข้าวันที่ 16 ก.ค.นี้ พบว่า จำนวนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ก.ค.สูงเป็นอันดับ 11 ของโลก และอันดับ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3 ของเอเชีย รายงานของทั่วโลกจะเห็นว่าค่าเฉลี่ย 7 วันของจำนวนติดเชื้อใหม่ต่อประชากร 1 ล้านคนของโลก ทวีป และ ประเทศนั้น สะท้อนให้เห็นว่ากำลังอยู่ในขาขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นของไทยที่ตัวเลขรายงานแต่ละวันนั้นไม่ได้สะท้อนจำนวนติดเชื้อใหม่ที่เกิดขึ้นจริง แต่เลือกรายงานเฉพาะที่ป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาล การรายงานต่ำกว่าความเป็นจริงนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อระบบข้อมูลของสากลที่ใช้ในการเปรียบเทียบสถานการณ์ระหว่างประเทศและภาพรวมของโลกได้</p> <p><b>5. สายพันธุ์ย่อย BA.2.75</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอมเทค โพสต์เฟซบุ๊กว่า เริ่มมีข้อมูลเกี่ยวกับ BA.2.75 ที่แพร่กระจายในอินเดีย ที่กังวลว่าจะมาแทน BA.5 ในอนาคต ข้อมูลล่าสุดจากทีมวิจัยจีนได้ทดสอบภูมิคุ้มกันจากผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค 3 เข็มและติดเชื้อ BA.2 มาเปรียบเทียบกับไวรัสตัวแทนที่มีสไปกรูปแบบต่างๆ รวมไปถึง BA.4/5 และ BA.2.75 ด้วย ผลออกมาดูเหมือนว่าความสามารถในการหนีภูมิจากคนที่ภูมิจากธรรมชาติ (BA.2) ของ BA.2.75 ยังสู้ BA.4/5 ไม่ได้ผล ที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งคือ ภูมิจากคนติดเชื้อเดลตา (ยังไม่มีภูมิจาก BA.2) สามารถถูก BA.2.75 หนีได้ดีกว่า ซึ่งอาจจะอธิบายปรากฏการณ์ในอินเดียตอนนี้ได้ แต่ข้อมูลตัวอย่างยังน้อยคงใช้อ้างอิงไม่ได้ ข้อมูลอีกชุดหนึ่งมาจากทีมอังกฤษได้เปรียบเทียบความสามารถของยาชนิด Antibody ที่ออกมาหลายผลิตภัณฑ์กับไวรัส BA.2.75 พบว่า ไม่ได้แตกต่างจาก BA.2 ทั่วไปมากนัก ที่น่าสนใจคือยา Evusheld ที่ไทยจะนำมาใช้ ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกัน BA.2.75 ดีกว่า BA.4/5 ถือว่าเป็นข่าวดีมาก</p> <p><b>6. ติดโควิดฆ่าตัวตาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด</p> <p>-นายอดิศร สายดี ที่ใช้ปืนยิงศีรษะตัวเอง นอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้าน ในซอยประชาสามัคคี (ซอยกระทิงแดง) ย่านตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ภรรยาผู้ตายระบุ สามีติดเชื้อโควิด 19 โดยติดที่บ้าน อยู่ระหว่างกักตัวและนั่งดื่มเบียร์อยู่หน้าบ้านคนเดียว ก่อนเดินเข้าบ้านคว่ำป็นมายิงตัวตาย</p> <p><b>7. ป่วยโควิดเสียชีวิตที่บ้าน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายงานข่าวผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้วเสียชีวิตในบ้าน ว่า ทีมสอบสวนโรคได้สอบถามรายละเอียดพบว่า ข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับที่เป็นข่าว บางรายมีโรคประจำตัวเดิมและไม่มีผู้ดูแล ดังนั้น ขอให้ทีมสอบสวนโรคได้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อน อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อระลอกปัจจุบันส่วนใหญ่มีอาการน้อย จึงดูปัจจัยของเตียงไอซียู (ICU) ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งขณะนี้ยังไม่เพิ่มขึ้นตามจำนวนติดเชื้อใหม่ที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีจำนวนที่แท้จริงเท่าไร เพราะหลายคนไม่มีอาการ หรืออาการน้อยก็ไม่ได้ตรวจหาเชื้อ จากการประเมินขณะนี้จำนวนติดเชื้อไม่ได้พุ่งแบบก้าวกระโดด ค่อนข้างนิ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วจะประเมินสถานการณ์ในช่วง 2 สัปดาห์หลังเทศกาลวันหยุดยาว และวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ และยังประเมินสถานการณ์รายวันเพื่อความไม่ประมาท</p>	
<p><b>ประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์ มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์)</p> <p>- สปสช.เพิ่มการให้บริการการรักษาด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (เทเลเมดิซีน) สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 สิทธิบัตรทองที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ 2 บริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้านสุขภาพดิจิทัล โดยเมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนผ่านผ่านแอปพลิเคชัน "Good Doctor Technology" หรือแอปพลิเคชัน "MorDee (หมอดี)" จะได้พบแพทย์ออนไลน์ประเมินอาการ และจัดส่งยาถึงบ้านตามความจำเป็น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาจได้รับยาฟ้าวิปริราเวียร์ขึ้นอยู่กับอาการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก สปสช. และไลน์ไอดี @nhso</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลังจากประชาชนเดินทางกลับช่วงหยุดยาวนี้ ขอความร่วมมือให้หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก หรือไปยังพื้นที่เสี่ยง และไม่ได้มีการป้องกันที่เพียงพอ ให้ตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อโควิด 19 ก่อนกลับเข้าที่ทำงาน หากตรวจพบ 2 ซีด หรือมีการติดเชื้อ กรณีมีอาการไม่มากหรือกลุ่มสีเขียว สามารถให้เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่รพ.ตามสิทธิ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ประชาไท, newtv)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป นอกจากนี้สถานประกอบกิจการและผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงโควิด 19 เพิ่มเติม กรณีพบการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการ จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการแพร่เชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามกีฬา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขา วิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า คนสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้ามีข้อมูลว่าจะทำให้ติดเชื้อโควิดได้ง่ายขึ้น เมื่อติดแล้วทำให้ปอดอักเสบง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงปอดอักเสบจากโควิด แมต่อนี้ โควิดจะซาลง แต่ถ้าปอดอักเสบจากโควิดด้วย จากสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าด้วย ก็คงยิ่งยุ่งยากในการดูแลรักษา รวมถึงการสูบกัญชาไฟฟ้าด้วย เพราะตัวน้ำมันกัญชาที่เติมเข้าไปจะทำให้เกิดปอดอักเสบง่ายกว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>แม่ทัพภาค 4 ประสบอุบัติเหตุ</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ ,มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด)</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา เชิญดอกไม้พระราชทาน และของเยี่ยมพระราชทาน รวมทั้งดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 และทหารอีก 6 นายที่รักษาตัวอยู่ที่รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กขัดข้องและบินลงจอดฉุกเฉิน รวมถึงกระเช้าของขั้วจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและร.มว.กลาโหม ขณะที่กำลังของเจ้าหน้าที่ทหารทุกนาย อาการปลอดภัยแล้ว ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดย พล.ท.เกรียงไกร กระตุกอุ้มเชิงกรานหัก ผ่าตัดใส่เหล็กตามที่กระตุกเชิงกรานเรียบร้อยแล้ว และเย็บแผลที่แขนขวาตรงบริเวณข้อมือ มีอาการปวด ให้ยาแก้ปวดชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำทุก 6 ชั่วโมง หัวใจเต้นปกติดี ใส่ท่อเครื่องช่วยใจ หายใจได้ดี</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายกฯ และร.มว.สธ. บินไปเยี่ยมอาการพล.ท.เกรียงไกรและทหารที่ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ เปิดเผยถึงอาการของแม่ทัพภาค 4 ว่า กระตุกสะโพกขวาหัก มีเลือดออกภายใน ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างดี ตอนนี้ผ่าตัดเสร็จแล้ว ออกมาอยู่ห้องพักฟื้น มีกำลังใจดี คาดว่าต้องรักษาตัวอีกไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์</p>	
<p><b>มติสมัชชาสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ร.มช. สธ. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คสช. ครั้งที่ 4/2565 เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ 2 เรื่อง คือ 1.การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยมีข้อเสนอ เช่น บูรณาการแรงงานข้ามชาติเข้าสู่นโยบายพัฒนาประเทศ พัฒนาหลักประกันสุขภาพครอบคลุมแรงงานข้ามชาติทุกกลุ่ม พัฒนาการบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกและมีอาสาสมัครครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ พัฒนารฐานข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ เป็นต้น 2.มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติกว่า 1 แสนคน โดยมีข้อเสนอ เช่น พัฒนามาตรการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด เพื่อรับรองสิทธิให้เข้าถึงบริการสุขภาพ ทั้งนี้ให้สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เสนอมติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป</p>	
<p><b>ไว้อาลัยหมอ</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- จากเหตุสลดนายสุรสิทธิ์ พงษ์เลาหพันธ์ อายุ 55 ปี เข้าไปช่วยนายอาลี โมฮัมเหม็ด มีอาน นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ถูกคลื่นซัดจมน้ำบริเวณชายหาดกะตะน้อย ต.กระรน อ.เมืองภูเก็ต เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 ก.ค. เป็นเหตุให้นายสุรสิทธิ์จมน้ำเสียชีวิตไปด้วยนั้น ความคืบหน้าวันที่ 16 ก.ค. ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานนำศพ นพ.สุรสิทธิ์ พงษ์เลาหพันธ์ หรือหมอโต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ลำปาง กลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสวนดอก อ.เมืองลำปาง และในวันที่ 17 ก.ค. จะมีพิธีส่งร่างไปเป็นอาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป</p>	
<p><b>โมเลกุลมณีแดง</b></p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรากร อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า ทีมผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและพบว่าโมเลกุลมณีแดงหรือ RED-GEMs มีคุณสมบัติจะเข้าไปด้านความเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอที่เข้าสู่วัยชรา ถือเป็นเทคโนโลยีแรกของโลก และจากการทดสอบในสัตว์ทดลองคือ หนู หมู และลิง พบว่าหนูวัยชราที่มีผลเบาหวาน แผลไฟไหม้ แผลหายดี ไม่มีผลข้างเคียง มีความแข็งแรง และกระตือรือร้นขึ้น ทั้งการทำงานของสมอง ตับ และไต ไขมันในช่องท้องและพังผืดในตับลดหายไปด้วย ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ในการพัฒนาเป็นยาต่อไป โดยจะเริ่มการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อดูประสิทธิภาพความปลอดภัย คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนเมษายน 2566 กรณีเกิดพังผืดในปอดจากการสูบบุหรี่ และจากโรคโควิด 19 ยาตัวนี้จะเข้าไปช่วยเสริมได้</p>	